

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~3005~~ /BT/TTT-THH

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2015

V/v công bố danh mục HTTT có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương theo Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 31/12/2014, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương; ngày 22/4/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 1181/BTTTT-THH gửi các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ yêu cầu phổ biến nội dung Thông tư tới tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc và đề nghị cung cấp danh mục các hệ thống thông tin thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT.

Căn cứ báo cáo của các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ và báo cáo tình hình triển khai các HTTT đã được ban hành kèm theo Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015, Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục CSDL quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử; căn cứ quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổng hợp danh mục các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi triển khai từ Trung ương đến địa phương và đăng tải trên Website của Bộ Thông tin và Truyền thông (<http://www.mic.gov.vn>) và Website của Cục Tin học hóa (<http://www.aita.gov.vn>).

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo để Quý Cơ quan được biết.

Để việc triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước được hiệu quả, trong thời gian tới Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục cập nhật danh mục các HTTT có quy mô và phạm vi triển khai từ Trung ương đến địa phương và cập nhật trên Website của Bộ Thông tin và Truyền thông. Để đạt được hiệu quả, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý Cơ quan tích cực phối hợp, quan tâm chỉ đạo đơn vị liên quan phổ biến, thực hiện các quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT như cung cấp thông tin về các HTTT có quy mô và phạm vi triển khai từ Trung ương đến địa phương, xây dựng và ban hành Quy định kỹ thuật về dữ liệu, quy chế chia sẻ thông tin số đối với các HTTT đã triển khai xong, đưa vào khai thác sử dụng.

Các ý kiến góp ý, phản ánh liên quan xin liên hệ Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông để được hỗ trợ (Ông Nguyễn Thanh Thảo, Phó Trưởng phòng Kế hoạch; email: ntthao@mic.gov.vn; điện thoại: 090. 4136368).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, THH (KH).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Nguyễn Thành Hưng